



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) ปรับปรุงครั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา รวมทั้งหมดจำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ ๑๘ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามประกาศที่อ้างถึง และสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ,สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะกับตำแหน่ง (ภาค ข.) สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันจันทร์ที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศฉบับนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมจึงกำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ใช้ได้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๒. ผู้สอบแข่งขันใดได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่กำหนด

(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจมาปฏิบัติหน้าที่ได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่กำหนดเวลาที่ได้รับการจ้าง

เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๓. การสอบแข่งขันครั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง และไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นพนักงานจ้างตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร แม้ว่าจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่จ้างในกรณีที่ถึงลำดับที่จะจ้าง หรือพิจารณาเลิกจ้างในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว

/๔. สำหรับ.....

๔. สำหรับการเรียกใช้บัญชีจะเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ ๑ ให้พนักงานจ้างทั่วไปมาทำสัญญาจ้างได้ ส่วนพนักงานจ้างตามภารกิจจะทำสัญญาจ้างได้หลังจากได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว

อนึ่ง ในการรายงานตัวเพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมจะมีหนังสือแจ้งให้ไปรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งตามที่อยู่ระบุไว้ในใบสมัคร หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไปมารายงานตัวต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประสงค์ นิกิตเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ลงวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	คะแนน			ร้อยละ	หมายเหตุ
		ข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน)	สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	รวม (๓๐๐ คะแนน)		
๑	นางสาวปภาวดี มีดหา	๑๖๘	๙๐.๓๔	๒๕๘.๓๔	๘๖.๑๒	